

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2008/CT-NHNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2008

CHỈ THỊ

về việc tăng cường chỉ đạo công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân

Thời gian qua công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động trong quá trình thực hiện củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân theo tinh thần Chỉ thị số 57/CT-TW ngày 10/10/2000 của Bộ Chính trị “Về củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân” và Quyết định số 135/2000/QĐ-TTg ngày 28/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phê duyệt Đề án củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân” đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội và an toàn trong hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.

Tuy nhiên, qua hơn 7 năm triển khai công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân, mặc dù Ngân hàng Nhà nước và chính quyền địa phương ở những nơi có Quỹ tín dụng nhân dân đang thực hiện thanh

lý đã cố gắng tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhưng việc thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân đạt hiệu quả vẫn còn thấp, thể hiện qua một số tồn tại cụ thể như sau: công tác thu hồi nợ tiến triển chậm, có biểu hiện trì trệ dẫn đến tình trạng thời gian thanh lý kéo dài, cơ quan quản lý có thẩm quyền phải gia hạn thanh lý nhiều lần. Nguyên nhân do phần lớn nợ cho vay phải thu là nợ khó đòi, quá hạn đã nhiều năm từ trước khi Quỹ tín dụng nhân dân thực hiện thanh lý, trong khi đó phần lớn người vay vốn quá nghèo, làm ăn thua lỗ hoặc gặp khó khăn dẫn đến không có khả năng trả nợ và một số ít đối tượng trây ỳ không chịu trả nợ.

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ tiến tới sớm kết thúc công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

nơi có Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đang thực hiện thanh lý khẩn trương triển khai thực hiện một số công việc sau:

1. Nâng cao trách nhiệm và tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân; thường xuyên nắm bắt diễn biến tiến độ thu hồi nợ, chi trả nợ và những vấn đề phát sinh trong quá trình thanh lý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

2. Củng cố, kiện toàn bộ máy hoạt động của Hội đồng thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân. Đánh giá, rút kinh nghiệm những nội dung công việc đã triển khai trong quá trình thực hiện thanh lý nhưng chưa hiệu quả hoặc hiệu quả còn thấp và chưa đạt kế hoạch đề ra; đôn đốc chỉ đạo tăng cường trách nhiệm của các cá nhân và tập thể Hội đồng thanh lý trong quá trình thực hiện thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân, đồng thời đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân.

3. Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Thành ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan bảo vệ pháp luật ở địa phương tích cực hỗ trợ Hội đồng thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân trong công tác

thu hồi nợ cho vay để thanh toán cho các chủ nợ, hạn chế đến mức thấp nhất tổn thất tài sản của Quỹ tín dụng nhân dân và của nhà nước trong quá trình thanh lý, đồng thời khẩn trương sớm kết thúc công tác thanh lý. Đối với những Quỹ tín dụng nhân dân đã thanh toán hết các khoản nợ cho các chủ nợ theo quy định, cần khẩn trương đôn đốc làm thủ tục kết thúc thanh lý theo đúng quy định của pháp luật.

4. Chỉ đạo Hội đồng thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân xây dựng và triển khai thực hiện Phương án miễn, giảm lãi tiền vay đối với khách hàng vay vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân đang thanh lý trên cơ sở khả năng thu nợ thực tế của Quỹ tín dụng nhân dân nhằm đẩy nhanh quá trình thanh lý. Việc miễn giảm lãi tiền vay đối với khách hàng vay vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân đang thanh lý được xử lý theo các nguyên tắc sau đây:

- Khách hàng bị tổn thất về tài sản có liên quan đến vốn vay dẫn đến bị khó khăn về tài chính.

- Việc miễn, giảm lãi và mức độ miễn, giảm lãi được thực hiện trên cơ sở khách hàng trả đủ số nợ gốc nhằm khuyến khích khách hàng trả nợ, tận thu các khoản nợ vay.

Phương án miễn, giảm lãi tiền vay đối với khách hàng vay vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân đang thanh lý do Hội đồng

thanh lý xây dựng phải được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố phê duyệt và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét chấp thuận cho phép triển khai thực hiện. Hội đồng thanh lý chỉ được thực hiện việc miễn, giảm lãi vốn vay đối với khách hàng sau khi Phương án miễn, giảm lãi tiền vay đối với khách hàng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấp thuận; đồng thời phải chịu trách nhiệm về việc triển khai thực hiện việc miễn, giảm lãi vốn vay đối với khách hàng theo đúng quy định.

5. Thủ trưởng Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố nơi có Quỹ tín dụng nhân dân đang thực hiện thanh lý, Chủ tịch Hội đồng thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân chịu trách nhiệm thi hành Chi thị này.

Chi thị này có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.

KT. THÔNG ĐỐC
PHÓ THÔNG ĐỐC

Trần Minh Tuấn